

**กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จับมือ ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)**

*พลังงานสะอาดจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสองแห่ง
นับเป็นก้าวแรกในประเทศไทยของ Gurīn Energy ซึ่งร่วมลงทุนกับ WHAUP*

บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“Gurīn Energy”) ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย ได้ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“WHAUP”) เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 2 ฉบับ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 128 เมกะวัตต์ ระยะเวลาในการซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของ Gurīn Energy ในการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย

การผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้ง 2 ฉบับนี้ จะมาจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (ground mounted solar) โดยโครงการแรก คือ สเตลล่า พาวเวอร์ 1 ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 69 เมกะวัตต์ มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 2572 ส่วนโครงการที่ 2 คือ สเตลล่า พาวเวอร์ 2 มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 59 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 2573 โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากทั้ง 2 โครงการ จะเทียบเท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนจำนวน 93,200 ครัวเรือนต่อปี และคาดว่าจะทั้ง 2 โครงการจะสร้างงานให้กับชุมชนท้องถิ่นได้มากกว่า 530 ตำแหน่ง รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 2 ล้านตัน ตลอดอายุสัญญาของโครงการ

การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในครั้งนี้นี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ Gurīn Energy และ WHAUP ที่ต้องการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และความชำนาญในการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ จนได้รับเลือกให้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ feed-in tariff (FIT) ที่ต้องการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยมีปริมาณรับซื้อรวมทั้งสิ้น 5.2 กิกะวัตต์

นางสาวรัชนิวรรณ พูนนิล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย Gurīn Energy กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง WHAUP ที่ผนึกกำลังกันพัฒนาโครงการดังกล่าวขึ้นมา ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของ Gurīn Energy ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ Gurīn Energy ในการให้บริการด้านพลังงานสะอาด ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในประเทศไทย และความมุ่งมั่นเร่งขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียไปสู่พลังงานหมุนเวียน 100%”

นายสมเกียรติ เมสันสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WHAUP ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่าง WHAUP และ Gurīn Energy ว่า เราภูมิใจที่การผนึกกำลัง ความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนของ WHAUP ร่วมกับความเชี่ยวชาญของ Gurīn Energy เป็นผลให้โครงการสเตลล่า พาวเวอร์ 1 และ สเตลล่า พาวเวอร์ 2 ได้รับคัดเลือกจาก กกพ. ให้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff โดยทั้ง 2 โครงการนี้มีส่วนร่วมอย่างมากในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ด้วยการผลิตพลังงานไฟฟ้า



สะอาดมากกว่า 128 เมกะวัตต์ เข้าสู่ระบบไฟฟ้าของประเทศ ความร่วมมือนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงความสำคัญของความร่วมมือที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศไทย

เกี่ยวกับ Gurīn Energy

Gurīn Energy เป็นผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ มุ่งเน้นการพัฒนาและการดำเนินการลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และระบบการกักเก็บพลังงานในภูมิภาคเอเชีย

ปัจจุบันนี้ **Gurīn Energy** มีโครงการพลังงานทดแทน ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 7 กิกะวัตต์ โดยโครงการเหล่านี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นในประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไทย มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การลงทุนของบริษัทยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว และบริษัทมีทีมงานมืออาชีพกว่า 70 คนที่มุ่งมั่นเร่งขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียไปสู่พลังงานหมุนเวียน 100%

Gurīn Energy ถือครองโดยทีมผู้บริหาร และบริษัท อินฟราทิล จำกัด (Infratil Limited) ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทมอร์ริสัน ซึ่งเป็นบริษัทจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำระดับโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ฝ่ายสื่อสารองค์กร Gurīn Energy

corporate.communications@gurinenergy.com